

ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2558

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐล็อตใหม่ 4.6 แสนตันสัปดาห์หน้า

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 7/58 ปริมาณ 462,931.68 ตัน แบ่งเป็นข้าว 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 และปลายข้าวขาวเอวันเล็ค ในคลังขององค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

โดยกำหนดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติวันที่ 28 ก.ย.58 และประกาศคุณสมบัติพร้อมเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 29 ก.ย.58 แต่จะชี้แจงรายละเอียดการเปิดประมูลวันที่ 23 ก.ย.นี้ สำหรับการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐ 10 ครั้งที่ผ่านมา รัฐบาลอนุมัติขายข้าวไปแล้ว 4.55 ล้านตัน มูลค่า 49,500 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.พาณิชย์ ขอ 1 เดือน ทหาวิธีแยกข้าวดี-เสีย เร่งระบายจำหน่ายข้าวค้างสต็อก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในที่ประชุม ครม.วันนี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงความคืบหน้าของการระบายข้าวเหลือค้างสต็อกในโครงการรับจำนำข้าว โดยได้ขอเวลาหาแนวทางการระบายข้าวเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งตอนนี้สามารถระบายข้าวได้แล้ว 4.3 ล้านตัน จากจากนวนทั้งสิ้น 18.7 ล้านตัน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา เรามีข้าวค้างสต็อกในสมัยรัฐบาลก่อนทั้งสิ้น 18.7 ล้านตัน มีคณะกรรมการตรวจสอบระดับต่างๆ มากมาย มีทั้งข้าวดีและข้าวเสียปะปนกัน โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ข้าวเกรดพี เป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์สามารถส่งออกได้ 2) ข้าวเกรด เอ-บี-ซี ซึ่งเป็นกลุ่มที่หย่อนกว่ามาตรฐาน แบ่งเป็น เกรดเอ คือตลาดยอมรับและสามารถขายได้ในราคาที่ดีพอสมควร, เกรดบี คือข้าวที่ตลาดพอรับได้และสามารถนำมาบริโภคได้ ส่วนเกรดซี คือกลุ่มที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หากใช้ขบประมาณในการปรับปรุงก็คงไม่คุ้มที่เสียไป แต่สามารถเอามาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้ และ 3) ข้าวเสีย ซึ่งไม่สามารถใช้บริโภคทั้งคนและสัตว์ได้ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ โดยได้ลองทดสอบ 2 โถง ในการแยกข้าวดีออกจากข้าวเสีย พบว่าถ้าต้องระบายข้าวที่มีอยู่ 18.7 ล้านตัน คงต้องใช้เวลานานมากพอสมควร

อย่างไรก็ตาม รมว.พาณิชย์ ขอใช้เวลาตามที่เคยชี้แจงนายไปแล้ว คือ ขอเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม โดยจะใช้เวลานให้น้อยที่สุดเท่าที่ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่จะทำได้ เพื่อจะสำรวจคลังโกดังที่มีอยู่ทั้งหมด และเมื่อได้ข้อมูลสรุปเรียบร้อยจะนำข้อมูลไปหารือกับคณะกรรมการนโยบายข้าว และนำเสนอต่อครม.อีกครั้งหนึ่งว่าจะระบายข้าวในลักษณะนี้ออกไปได้อย่างไรดี

แต่ยืนยันว่า จะไม่นำเอาข้าวเสียมาปนกับข้าวดีในตลาดให้ผู้บริโภคไม่สบายใจเด็ดขาด ขณะเดียวกัน การดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการรับจำนำข้าวก็จะดำเนินการอย่างเข้มข้น พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันซื้อข้าวในส่วนที่นำไปบริโภคได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ระบายข้างในสต็อกออกไปได้แล้ว 4.3 ล้านตัน จากจำนวนทั้งหมด 18.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 47,242 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกข้าวปลายปีราคาจ่อเพิ่มขึ้น 10% รับผลผลิตข้าวลด 4 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ความเป็นไปได้มากที่แนวโน้มราคาข้าวในช่วงปลายปีหรือประมาณ ธ.ค.-ม.ค. 2558 จะปรับราคาสูงขึ้นอีกประมาณ 8-10% เพราะปกติช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมการส่งออกข้าวมากขึ้น จากความต้องการบริโภคของประเทศผู้นำเข้าช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ เช่น ในประเทศไนจีเรียที่บริโภคข้าวหนึ่ง จะเริ่มซื้อมากขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. อีกทั้งยังคาดว่าผลผลิตข้าวหน้าปีจะลดต่ำลงจากที่คาดการณ์ ที่มองว่าจะมีผลผลิต 27 -28 ล้านตันข้าวเปลือก น่าจะลดลงไปประมาณ 4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเหลือผลผลิตเพียง 23 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง จะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งผู้ส่งออกข้าว คาดการณ์ว่าราคาข้าวจากนี้ไปน่าจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะลูกค้าที่จะมาซื้อข้าวจะมีเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ตอนนี้ราคาข้าวขาว 5% ของไทย อยู่ที่ประมาณ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งถือว่าลดลงมาต่ำมาก และน่าจะลงถึงจุดต่ำสุดแล้ว โดยส่วนหนึ่งการที่ราคาข้าวลงมาต่ำมาก เพราะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาถึง 8% จากต้นปี ทำให้ราคาข้าวขาวของไทยลดลงมาจากต้นปีที่ราคาตันละ 400 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ล่าสุดจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดประมูลซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 750,000 ตัน เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา สรุปรัฐบาลเวียดนามประมูลได้ที่ 450,000 ตัน ที่ราคาCIF 426.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้ง ค่าระวางสินค้า ค่าขนส่งในประเทศ ไปจนถึงคลังจัดเก็บของฟิลิปปินส์แล้ว ขณะที่รัฐบาลไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศ ประมูลได้ 300,000 ตัน ที่ราคาเดียวกับเวียดนาม และจะมีการส่งมอบในเดือน พ.ย. 2558-มี.ค. 2559 โดยการส่งมอบข้าว ถือเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาว ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องของราคา และการที่ฟิลิปปินส์ตัดสินใจซื้อช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมาก เพราะราคาข้าวช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เกือบต่ำสุดแล้ว เพราะหากหักค่าขนส่งในประเทศ เท่ากับข้าวที่ฟิลิปปินส์ ที่ขายไปอยู่ที่ราคา 340 กว่าเหรียญสหรัฐต่อตัน

“สำหรับการซื้อข้าวจีทูจีของรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น ขณะนี้ยังเงียบอยู่ เนื่องจากอินโดนีเซีย ได้ใช้นโยบายพึ่งพาตนเองที่จะพยายามไม่นำเข้าข้าว แต่คาดว่า อินโดนีเซียเอง น่าจะมีการนำเข้าข้าวอีก 500,000 ตัน ในช่วงปลายปีนี้ เพราะการผลิตข้าวในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ราคาข้าวในอินโดนีเซียเริ่มมีราคาสูงขึ้น ขณะที่การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจีของไทย ตอนนี้มีคำสั่งซื้อของจีนอยู่ โดยมีการส่งมอบไปแล้วจำนวน 700,000 ตัน และกำลังจะส่งมอบไปจนถึงสิ้นปีให้ครบ 1 ล้านตัน”

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558นี้ ทาง สมาคม คาดว่าไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9 ล้านตัน ส่วนเวียดนาม ที่ตั้งเป้าไว้ 6.7 ล้านตัน น่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.1-6.2 ล้านตัน แต่ทั้งนี้ก็ยังคงบอกไม่ได้ว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้หรือไม่ คงต้องรอดูการส่งออกจากอินเดียด้วย เนื่องจากจากต้นปีมาจนถึง 17 ส.ค. ไทยส่งออกได้ประมาณ 6 ล้านตัน และอินเดียเองก็มีการส่งออกได้แล้ว จำนวน 5.7 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไทยมาก

ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณ 4,457,927 ตัน มูลค่า 72,142 ล้านบาท (2,219 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 4.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 4,679,361 ตัน มูลค่า 76,349 ล้านบาท (2,368 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับ 5 ประเทศหลักส่งออกข้าวโลก ไทยยังครองผู้นำ ตามด้วย อินเดีย 4.25 ล้านตัน แต่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 เวียดนาม 2.43 ล้านตัน ตีตลร้อยละ 14.2 ปากีสถาน 2.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 และ สหรัฐ 1.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 สำหรับประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่คือ ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ จีน ฯลฯ

รายงานแจ้งอีกว่า สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือนก.ค. 2558 พบว่าปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะภัยแล้งซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิตข้าว เปลือกลดลง ประกอบกับอุปทานข้าวในตลาดไม่เพียงพอ กับความต้องการจึงส่งผลให้ราคาข้าวส่ง ออกเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไทยคว้า "จีทูจี" ข้าวฟิลิปปินส์ ได้ 3 แสน-คอฟโก็ชะลอรับข้าว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า การประมูลข้าวรัฐบาลฟิลิปปินส์ (NFA) ที่เปิดประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ชนิดขาว 25% รวม 750,000 ตัน เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ไทยชนะประมูล 300,000 ตัน ส่วนเวียดนามได้ 450,000 ตัน ในระดับราคาเท่ากัน ต้นละ 426.83 เหรียญสหรัฐ CIF DAP FOW โดยฝ่ายไทยมีกำหนดส่งมอบข้าว 5 เดือน นับจากเดือนพฤศจิกายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559 เฉลี่ยเดือนละ 60,000 ตัน หลังจากนั้นสมาคมจะจัดสรรโควตาปรับปรุงข้าวให้กับสมาชิกสมาคมที่มีประวัติการ ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ย้อนหลัง 3 ปี ตามสัดส่วนการส่งออกแต่ละราย

"ราคา ที่ชนะการประมูลเป็นราคาที่น่าพอใจ หากคิดทอนราคาส่งออกข้าวขาว 25% ต้นละ 426.60 เหรียญสหรัฐ เป็นราคาข้าวสารในประเทศน่าจะอยู่ที่ต้นละ 10,800-10,900 บาท หรือคิดเป็นราคาข้าวเปลือกต้นละ 7,000-7,500 บาท สะท้อนว่าตลาดมีดีมานด์ ซึ่งน่าจะช่วยให้ราคาข้าวหน้าปี 2558/2559 ฤดูกาลใหม่ล่วงหน้าให้ปรับตัวดีขึ้นได้ หลังจากนั้นหวังว่าอินโดนีเซียจะเปิดประมูล เพราะเริ่มเห็นสัญญาณราคาข้าวในประเทศอินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งออกข้าวไตรมาส 4/2558 ตัวดีขึ้นจากช่วง 8 เดือนแรกที่ส่งออกไป 6.5 แสนตัน ทำให้ทั้งปีส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน"

ร.ต.ท. เจริญกล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมาสมาคมได้รับแจ้งปัญหาจากบริษัทคอฟโก็รัฐวิสาหกิจจีน ที่จะขอให้ชะลอการส่งมอบข้าวสารลอต 6 และลอตที่ 7 ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ให้คอฟโก็รัฐวิสาหกิจจีน 1 ล้านตัน ส่งมอบคราวละ 100,000 ตันต่อเดือน ออกไปก่อนจนกว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ เพราะหลังจากกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในพื้นที่ 18-19 มณฑล ได้รับการร้องเรียนปัญหาข้าวจึงขอให้มีการเพิ่มการตรวจสอบ

"พบปัญหา มีเพียงไม่กี่พันตัน ทางสมาคมประชุมกับสมาชิก สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ และบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวจีนประจำประเทศไทย (CCIC) เพื่อเตรียมข้อมูลยืนยันว่าข้าวไทยไม่มีปัญหาคุณภาพ และจะส่งรายงานไปยังกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อนำไปชี้แจงต่อคอฟโก็ คงคลี่คลายปัญหาได้ในไม่ช้า"

ผู้ส่งออกไทยปรับปรุงข้าวตามมาตรฐานของ จีน ทั้งที่เป็นการส่งมอบข้าวแบบ F.O.B ซึ่งน่าจะสิ้นสุดตั้งแต่ทำเรือ แต่ไทยก็ได้เพิ่มมาตรฐานพิเศษ เช่น การซอร์ทเตอร์ การขัดมันเพิ่มขึ้น"อย่างไร ก็ตาม สาเหตุการชะลอครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นผลจากราคาส่งออกในตลาดโลกลดลง เพราะราคาตกลงขายลอต 7 ที่ต้นละ 400-410 เหรียญสหรัฐ เทียบอินเดีย และเวียดนามต่างกันเฉลี่ยระดับปกติต้นละ 20-30 เหรียญสหรัฐ

รายงานข่าวระบุว่า การชะลอรับมอบข้าวของรัฐบาลจีนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว จากครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ที่มณฑลกว่างโจว ประมาณ 1,500 ตัน จนเป็นเหตุให้ไทยให้ CCIC มาตรวจเพิ่ม ส่วนการชะลอรับมอบข้าวครั้งนี้เป็นการชะลอทุกเมืองทั่วประเทศจีน น่าจะเป็นผลจากคอฟโก็มีปัญหากับลูกค้า เพราะคอฟโก็เป็นผู้นำเข้ารายเดียวอาจจะขายส่งให้ลูกค้าสูงเกินไป อย่างไรก็ตาม หากแก้ไขปัญหาล่าช้าอาจจะกระทบราคาภายในของไทยได้ โดยหากคำนวณต้นทุนข้าวสารส่งมอบต้นละ 14,380 บาท หักค่าใช้จ่าย เหลือต้นละ 13,380 บาท แต่ภายหลังจากที่มีการชะลอรับมอบราคาข้าวในตลาดขณะนี้ลดลงมาอยู่ที่ต้นละ 7,700-7,800 บาทเท่านั้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เร่งขึ้นทะเบียนผู้ผลิต-แปรรูปข้าว ยกระดับคุณภาพปลอดภัย-แก้ปัญหาส่งออกไปจีน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ตรวจพบปัญหาความปลอดภัยและคุณภาพข้าวที่นำเข้าจากไทย โดยพบวัชพืชติดไปกับสินค้าข้าว โดยเฉพาะเมล็ดข้า้เหล็กย่าน (Mikania micrantha) ซึ่งเป็นวัชพืชกักกันของจีน ติดไปกับปลายข้าวขาว ปลายข้าวเหนียว และขอให้ไทยสืบหาสาเหตุที่เกิดปัญหา รวมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพข้าวที่ส่งออกไปจีนด้วย

นอกจากนั้น จีนยังกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสำหรับสินค้าข้าว โดย AQSIQ ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและส่งออกข้าวในต่างประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าข้าวไปยังจีน ต้องดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อ AQSIQ ผ่านหน่วยงานราชการของประเทศที่ส่งออก ขณะเดียวกันยังต้องดำเนินการตรวจประเมินด้วยสุขอนามัยพืช การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ขอขึ้นทะเบียนด้วย แล้วจัดส่งชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินให้ AQSIQ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นพร้อมส่งเอกสารให้ AQSIQ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อจะได้พิจารณาประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ AQSIQ จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้นจะไม่รับดำเนินการตรวจสอบสินค้าของผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากต่างประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

“กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เร่งรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของจีนโดยเร็ว พร้อมร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าข้าว และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งออกไปจีนด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าข้าวไทย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวไปจีนในระยะยาว” นายอนันต์กล่าว

ที่มา แนวหน้า

"นิพนธ์" ชี้ตลาดต้องการพันธุ์ข้าวถึง 1 ล้านตัน ไทยผลิตไม่เพียงพอ

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ศาสตราจารย์เกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยกับสำนักข่าวอิศรา หลังเข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มสมาคมโรงสีข้าว นักธุรกิจ และตัวแทนเกษตรกรจากเมียนมาร์ ถึงสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกและเมียนมาร์ ว่า สถานการณ์ข้าวของโลกในขณะนี้อยู่ในช่วงภาวะตลาดอ่อน แม้มีการคาดการณ์กันว่า ผลผลิตข้าวอาจจะน้อยลง และราคาก็จะขยับขึ้น แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อ ไม่ว่าจะเป็นไนจีเรีย ประเทศในตะวันออกกลาง ทั้ง อิหร่าน อิรัก ประสบปัญหารายได้ตกต่ำจากความผันผวนของราคาตลาดน้ำมัน ทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่มีกำลังซื้อ

"ที่เมียนมาร์ นับว่ามีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และหวังที่จะพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวโดยรัฐบาลเมียนมาร์เองมีนโยบายที่จะเพิ่มผลผลิตในการส่งออกเพิ่ม 2 ล้านตันภายในระยะเวลา 5 ปี"

ดร.นิพนธ์ บอกว่า กลุ่มผู้ค้าภายในประเทศเมียนมาร์ และกลุ่มธุรกิจโรงสีในเมียนมาร์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ในทางปฏิบัติแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มการส่งออกให้ได้ถึง 2 ล้านตัน เอาแค่ 1.5 ล้านตันก็เป็นเรื่องยากแล้ว

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อจำกัดนั้นมีสาเหตุดังนี้ 1.เรื่องระบบการขนส่งของถนนหนทาง 2.ไฟฟ้า 3.พันธุ์ข้าว เพราะหากมีการขยายการผลิต แล้วมีพันธุ์ข้าวที่ไม่ดีก็เกิดปัญหา 4.ที่ดินจำนวนมากที่ถูกทิ้งกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า และ 5. ไม่มีกลุ่มแรงงานเกษตรกรในชนบทเนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้อพยพไปทำงานที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ไทย หรือกลุ่มตะวันออกกลาง ดังนั้นเมียนมาร์จึงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในชนบทอย่างรุนแรง

“ดังนั้นชาวนาเมียนมาร์ก็จะเริ่มหันมาใช้เครื่องไถนา และเครื่องจักร ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเองถึง 90% หากมีการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนา เมียนมาร์ก็จะมีปัญหาทันที เนื่องจากเครื่องจักรจะกวาดวัชพืชข้าวที่ระบัดมาด้วย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นในไทยมาก่อนแล้ว เมื่อเกิดการระบาด พันธุ์ข้าวที่เก็บมาปลูกก็จะไม่ใช่พันธุ์ที่บริสุทธิ์อีก”

เมื่อถามว่าการใช้พันธุ์ข้าวที่ไม่บริสุทธิ์มาปลูกนั้นจะส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง ดร.นิพนธ์ บอกว่า แน่นอ ผลผลิตของข้าวจะลดลง และขณะนี้รัฐบาลเมียนมาร์ เองยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหา ฉะนั้นเป้าหมายที่เขาหวังไว้จึงอาจจะยังไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปีนี้ นอกจากเรื่องของพันธุ์ข้าวแล้ว การค้าภายในประเทศที่ไม่ใช่การค้าแบบ

เสรีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวเมียนมาร์กังวล และมองว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะปรับนโยบาย ข้าวร้ายไปกว่านั้นที่ผ่านๆมาคนที่มาดูแลเรื่องนโยบายข้าวก็ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรเพียงพอ

นักวิชาการที่ตีอาร์ไอ กล่าวถึงสถานการณ์ของข้าวในไทยว่า แม้จะเคยชะงักเพราะโครงการจำนำข้าวไประยะเวลาหนึ่ง แต่ขณะนี้เริ่มมีการปรับตัว หากไม่มีโครงการใดๆเข้ามาแทรกแซงกลไกราคาตลาดระบบตลาดข้าวไทยก็จะปรับตัวไปตามธรรมชาติ เนื่องจากระบบการผลิตข้าวของเราอยู่ตัว

“ส่วนปัญหาใหญ่ของไทยวันนี้มีปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าวดีๆ บางประเภทที่ตลาดนิยม และพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน บางพันธุ์ที่ไม่เพียงพอ แม้ในอดีตกรมการข้าวจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิจัยได้ดี แต่มาในระยะหลังกลับดิ่งไม่ขึ้น เพราะสามารถผลิตพันธุ์ข้าวเหล่านี้ได้เพียง 85,000 ตัน ทั้งที่ทั้งประเทศต้องการพันธุ์ข้าว 1 ล้านตัน”

นักวิชาการเกียรติคุณ กล่าวว่า ประเทศไทยยังโชคดีที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยทำเรื่องพันธุ์ข้าว ขณะนี้ก็มีบางชนิดที่เราไม่มี ชาวเขาก็เลยปลูกไม่ได้ ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกต้องการ ดังนั้นกรมการข้าวจะต้องจับมือกับผู้ส่งออก และรัฐบาลอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องของรัฐที่ต้องทำเพียงคนเดียวให้ดึงเอกชนเข้ามาร่วมด้วย หากพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ เกษตรกรปลูกได้ ราคาข้าวก็จะดีขึ้น เรียกข้าวแบบนี้ว่าข้าวมวลชน รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตขอเพียงลดปริมาณปุ๋ยเคมีได้เพียงครึ่งหนึ่งก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก

“หากเราไม่คิดที่จะลดต้นทุนการผลิต วันนี้เวียดนามนำเราอยู่ เพราะต้นทุนถูกกว่า และหากไม่ทำอะไรปล่อยให้เมียนมาร์ขยับขึ้นมาเรื่องคุณภาพของข้าว สถานการณ์ข้าวไทยก็จะยิ่งไปกันใหญ่ เพราะถ้าเมียนมาร์ทำได้ แก้ปัญหาเขาได้ แล้วต้นทุนถูกกว่าทั้งของไทยและเวียดนาม หากถึงวันนั้นเราแย่นะ”

ดร.นิพนธ์ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องทำคือต้องหยุดอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร เพราะในอดีตไม่มีการอุดหนุนแต่เกษตรกรก็อยู่ได้ โดยปกติกลุ่มเกษตรกรรู้จักวิธีการปรับตัวตลอดเวลาอยู่แล้ว อนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าอากาศจะเปลี่ยน เริ่มร้อนมากขึ้น ฝนตกน้อยลง หากตกก็จะตกถี่ ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้น กรมการข้าวเองก็ควรหาพันธุ์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอากาศได้ ที่สำคัญหากรัฐบาลจะยังคงดึงดันอุดหนุนภาคการเกษตรด้วยการแทรกแซงราคาตลอดเวลา นั่นคือปัญหาที่จะทำให้เกษตรกรไม่ปรับตัว พอเกิดอะไรขึ้นมาก็มืดแต่ความวินาศ

“แทนที่รัฐจะแทรกแซงราคา รัฐบาลควรจัดระบบประกันความเสี่ยง เช่น ฝนฟ้าไม่มา น้ำท่วม ภัยแล้งทำอย่างไร สร้างระบบประกันเป็นเครื่องมือ โดยรัฐอาจจะหันไปอุดหนุนเบี้ยประกันให้เกษตรกรสามารถซื้อประกันได้ในราคาถูก แล้วปล่อยให้ตัดสินใจตามความสามารถว่าสินค้าเกษตรใดจะทำกำไรให้เขาได้ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี และไม่บิดเบือนราคา เพียงแค่นี้ประเทศไทยก็เดินหน้าได้อย่างไม่มีปัญหา”

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 ก.ย. 2558 มีจำนวน 67,090 ตัน มูลค่า 29.094 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 68.1% และมูลค่าลดลง 66.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 210,512 ตัน มูลค่า 85.829 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ย. 2558 มีจำนวน 3.885 ล้านตัน มูลค่า 1,623 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.75% และมูลค่าลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 4.453 ล้านตัน มูลค่า 1,916 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 320-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 315-320 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) อ่อนตัวลงจากระดับ 318-320 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2558 เหลือ 6 ล้านตัน ลดลงจาก 6.7 ล้านตัน หรือลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์อย่างเป็นทางการ และลดลงจาก 6.325 ล้านตัน หรือลดลง 5% เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่น เช่น ไทย อินเดีย และปากีสถาน รวมถึงประเทศผู้ส่งออกรายใหม่ เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์ ประกอบกับความต้องการจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าหลักของเวียดนามลดลง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 (มกราคม – ธันวาคม 2558) เวียดนามจะผลิตข้าวได้ประมาณ 44.92 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 28.07 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 44.88 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 28 ล้านตันข้าวสาร) เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากผลผลิตในฤดูใบไม้ร่วงในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าผลผลิตในฤดูใบไม้ผลิจะลดลงเล็กน้อย และผลผลิตในฤดูใบไม้ร่วงในพื้นที่ทางตอนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะลดลงก็ตาม

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังคาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 เวียดนามมีสต็อกข้าวจำนวน 973,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 849,000 ตัน เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์อย่างเป็นทางการ แต่ลดลงจาก 999,000 ตัน เมื่อเทียบกับปริมาณสต็อกในปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันปริมาณการบริโภคข้าวต่อหัวของเวียดนามอยู่ที่ 136 กิโลกรัมต่อปี ลดลงเนื่องจากประชากรเปลี่ยนไปบริโภคอาหารอย่างอื่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ข้าวในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เว็บไซต์ข่าว Vietnamnet รายงานอ้างคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมในเวียดนามว่า เวียดนามจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การส่งออกข้าว โดยหันมาส่งออกข้าวคุณภาพดีในราคาสูงและสร้างแบรนด์ข้าวของตัวเอง แทนการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตจำนวนมาก และส่งออกแบบเน้นปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญในเวียดนามระบุว่า หากเวียดนามไม่เร่งปรับกลยุทธ์ เวียดนามอาจไม่ได้เพียงแข่งกับคู่แข่งเดิมเช่นไทยเท่านั้น แต่อาจถูกประเทศผู้ส่งออกข้าวซึ่งกำลังเติบโตอย่างเมียนมาร์และกัมพูชาซึ่งส่วนแบ่งตลาดไปด้วย

ทั้งนี้ เมียนมาร์และกัมพูชา มีข้าวสายพันธุ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น บางสายพันธุ์ยังขายได้ราคาสูง เช่น ข้าวหอมพันธุ์ปอชานมูของเมียนมาร์ สามารถขายได้ในราคา 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนกัมพูชาประกาศจะส่งออกข้าวคุณภาพดี ราคาสูงให้ได้ 1.1 ล้านตัน ในปีนี้ ขณะที่ข้าวขาว 5% ของเวียดนามขายได้ราคา 325-335 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 25% ขายได้ 320-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าราคาขายของไทยตันละ 15-20 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ สถานการณ์การส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ อาจมีความยากลำบากมากขึ้น เช่น อินโดนีเซีย คาดว่าจะผลิตข้าวในปี 2558 ได้ 36.3 ล้านตัน และนำเข้าข้าวประมาณ 1.25 ล้านตัน และปี 2559 อินโดนีเซียมีแผนจะเลิกนำเข้าข้าวและหันมาพึ่งพาการผลิตในประเทศมากขึ้นด้วย

ด้านเว็บไซต์ข่าว Thanhniennews รายงานว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ 9,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 และมีแนวโน้มจะลดลงต่ำกว่าอัตราดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เวียดนามได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามากกว่าประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายอื่นๆ เนื่องจากเวียดนามได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินหยวนด้วย ทำให้จำเป็นต้องลดราคาสินค้าของตัวเองลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจีนได้

ในปี 2556 จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากที่สุดคิดเป็น 66% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีน แต่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 สัดส่วนดังกล่าวลดลงเหลือ 47% เนื่องจากจีนนำเข้าข้าวจากไทยและกัมพูชาเพิ่มขึ้น

ข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า ในปี 2557 เวียดนามสามารถส่งออกข้าวไปทั่วโลกได้ราว 7-7.5 ล้านตัน โดยส่งออกไปจีนเป็นอันดับ 1 ตามด้วยฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เฉพาะการส่งออกไปฟิลิปปินส์ประเทศเดียว คิดเป็น 1-1.5 ล้านตัน ขณะที่ข้อมูลการส่งออกข้าวปี 2557 ระบุว่า อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าว

อันดับ 1 ของโลก มูลค่า 7,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครองสัดส่วน 32.1% ของการส่งออกข้าวโลก ตามด้วยไทยเป็นอันดับ 2 มูลค่า 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 22.1% ขณะที่เวียดนามส่งออกมากเป็นอันดับ 5 มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 6.9% กัมพูชาเป็นอันดับ 11 มูลค่า 295.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมียนมาร์เป็นอันดับ 18 มูลค่า 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 0.7%

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## กัมพูชา

บริษัท กรีน เทรด (Green Trade) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเกษตรของรัฐบาลกัมพูชาจะไม่เข้าร่วมการประมูลข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพราะข้าวของกัมพูชาไม่สามารถแข่งเรื่องราคากับข้าวไทย และเวียดนามได้ หลังจากที่องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ อนุมัติการนำเข้าข้าว 750,000 ตัน และเชิญให้รัฐบาลกัมพูชา ไทย และเวียดนาม มาร่วมประมูล แต่ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรีนเทรด ของกัมพูชา บอกว่า กำหนดการวันประมูลมัน กระชั้นชิดเกินไป จนกัมพูชาไม่สามารถกดต้นทุนข้าวให้ต่ำลงมาได้ กัมพูชาจึงไม่ขอเข้าร่วมประมูล เพราะต้นทุนข้าวของกัมพูชาในเวลานี้ มันแพงกว่าไทยและเวียดนาม แต่ถ้าเป็นการประมูลครั้งหน้า กัมพูชาอาจพิจารณาเข้าร่วม

ทั้งนี้ กัมพูชามีปัญหาเรื่องการขนส่ง และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงกว่าไทยและเวียดนาม จึงทำให้ข้าวที่ผลิตออกมา มีราคาแพงตามไปด้วย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายในกัมพูชา เผยว่า ถ้ารัฐบาลยอมมีส่วนร่วมในการขาดทุนบ้าง และเสนอแรงจูงใจให้กับผู้ส่งออกข้าวภาคเอกชนผ่านการลดภาษี, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, ค่าธรรมเนียมไฟฟ้าที่ต่ำลง หรือลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง จะทำให้ราคาข้าวกัมพูชาสามารถแข่งกับข้าวไทย และเวียดนามได้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## เมียนมาร์

ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการค้าส่งออกเมียนมาร์ (The Director of Trade Promotion in the Commerce Ministry) ระบุว่า รัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวบางส่วนแล้ว โดยสามารถส่งออกข้าวผ่านทางท่าเรือได้ แต่ยังคงห้ามส่งออกข้าวทางแนวชายแดน

นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะปรับปรุงนโยบายด้านการส่งออกข้าวเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ โดยจะพิจารณาทั้งด้านความต้องการบริโภคข้าว ราคา ความสามารถในการเก็บรักษา และปริมาณข้าวที่ส่งออกได้

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation; MRF) กำลังวางแผนที่จะออกใบอนุญาตส่งออกข้าวให้ผู้ส่งออกข้าวได้จนถึง 500 ตัน พร้อมทั้งได้เรียกให้บริษัทส่งออกไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตที่กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) อย่างไรก็ตามสหพันธ์ข้าวจะให้ใบอนุญาตส่งออกทั้งการส่งออกทางชายแดนและทางทะเลโดยผู้ส่งออกจะต้องมีการสำรองสต็อกข้าวไว้ 2% สำหรับการส่งออกในช่วง 6 เดือน โดยใบอนุญาตส่งออกจะมีอายุเพียง 1 เดือน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) ที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.8 ล้านตัน ส่วนในปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออกข้าวลงเหลือ 1.6 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 400,000 ตัน จากตัวเลขประมาณการโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐที่คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 2 ล้านตัน หลังจากที่รัฐบาลเมียนมาร์ได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวชั่วคราวแล้ว หลังจากที่ได้รับแจ้งการส่งออกข้าวไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

การประมูลข้าวรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดโดยองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ที่เปิดประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ชนิดขาว 25% รวม 750,000 ตัน เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา นั้น ผลปรากฏว่าฟิลิปปินส์ตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 300,000 ตัน และเวียดนามจำนวน 450,000 ตัน ในระดับราคา



เท่ากัน ที่ราคา 426.83 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF DAP FOW) ซึ่งเท่ากับราคาอ้างอิง (The reference price set by the Committee on G-to-G Procurement; CGGP) ที่ NFA กำหนดไว้ตามงบประมาณที่จัดสรรสำหรับการนำเข้าข้าวครั้งนี้ที่ระดับราคา 426.83 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะมีการส่งมอบข้าวจำนวน 125,000 ตัน ในเดือน พ.ย. และอีก 125,000 ตัน ในเดือน ธ.ค. ส่วนการประมูลข้าว 500,000 ตันสำหรับปีหน้า คาดว่าจะมีการส่งมอบข้าว 175,000 ตันต่อเดือน ในเดือน ม.ค. และก.พ. และจำนวน 150,000 ตันในเดือน มี.ค. 2559

ในการยื่นข้อเสนอครั้งแรก NFA ได้ปฏิเสธข้อเสนอขายข้าวจากไทยและเวียดนาม เนื่องจากมีราคาสูงเกินกว่างบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับการนำเข้าข้าว โดยไทยเสนอขายข้าว 300,000 ตันที่ระดับราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เวียดนามเสนอขายข้าว 750,000 ตัน ที่ราคา 431.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคาที่ไทยและเวียดนามเสนอสูงกว่างบประมาณที่ NFA ตั้งไว้ที่ 426.83 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดย NFA ได้ให้ไทยและเวียดนาม ทบทวนข้อเสนอขายข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณของ NFA ก่อนที่จะมีการยื่นราคาอีกครั้ง

สรุปปริมาณข้าวที่มีการลงนามทำสัญญาและข้าวที่นำเข้าโดย NFA ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Committee on rice - FSC) และสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The NFA Council) รวมทั้งหมดในปี 2558 อยู่ที่ 1,787,000 ตัน ซึ่งประกอบด้วยการทำสัญญานำเข้าข้าว 500,000 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์, สัญญานำเข้าข้าวปริมาณ 150,000 ตัน และปริมาณ 100,000 ตัน ในเดือนมิถุนายน, การนำเข้าของภาคเอกชนภายใต้กรอบ MAV ปริมาณ 187,000 ตัน, การเปิดดำเนินการจัดสรรโควตานำเข้าข้าว (เฉพาะประเทศที่มีข้อตกลงกันไว้ ภายใต้กรอบ MAV) ปริมาณ 600,000 ตัน เมื่อเดือนกรกฎาคม และการเตรียมนำเข้าข้าว 250,000 ตัน ซึ่งจะดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายภายในเดือนกันยายนนี้

องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ระบุว่า ขณะนี้ NFA ต้องการรักษาระดับสต็อกให้คงที่เพื่อรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การเตรียมตัวเป็นมาตรการที่ดีที่สุด เพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2559 ขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่น ออกประกาศเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้ อาจจะรุนแรงเทียบเท่ากับปี 2540 - 2541 ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวลดลง 24% และอาจรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2493

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

นายยูซุฟ คัลลา รองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวในบางพื้นที่ โดยนายคัลลากล่าวว่า ผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคของประชากรจำนวน 250 ล้านคนในประเทศ โดยในขณะนี้ ข้าวในสต็อกมีเพียง 1.5 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวของประชากรอินโดนีเซียอยู่ที่ระดับ 2.5-3.0 ล้านตันต่อปี

ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซีย (The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency) ระบุว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญระดับปานกลาง (a moderate El Nino) จะส่งผลกระทบต่ออินโดนีเซีย ตั้งแต่เดือนส.ค.ถึงธ.ค. โดยมีความรุนแรงที่สุดในเดือนก.ย. ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว เช่น การเตรียมทำฝนเทียม การจัดส่งปั้มน้ำลงไปตามพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับความเดือนร้อน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินโดนีเซียจะผลิตข้าวได้ประมาณ 57.17 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 36.3 ล้านตันข้าวสาร และจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.25 ล้านตัน แต่จนถึงขณะนี้ รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศที่จะนำเข้าข้าวแต่อย่างใด โดยคาดหวังว่าจะสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศได้โดยไม่ต้องมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.65 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 57 โดยในเดือน ส.ค. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 215,000 ตัน ลดลง 34% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2558 ที่นำเข้าประมาณ 325,200 ตัน แต่เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับจำนวน 150,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2558 มีประมาณ 142,200 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ 135,573 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 57 โดยในเดือน ส.ค. 2558 มีการส่งออกประมาณ 19,000 ตัน ลดลง 27% เมื่อเทียบกับ 25,997 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2014 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.563 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 419,069 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 146 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.4 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 400,000 ตัน ในปี 2015 นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีจำนวนวันที่ 18 ก.ย. ยังคงมีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะฝนที่ลดน้อยลง ในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (ส.ค.-ก.ย.) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 233 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 17 ก.ย. อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 15% โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (below-average rains) ประมาณ 21%, 18% 13% และ 8% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าทั่วทั้งประเทศจะได้รับปริมาณน้ำฝนในระดับปกติไปจนถึงระดับสูงกว่าปกติ (normal to above-normal rain) ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ก.ย.- 3 ต.ค. ศกนี้ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงครึ่งหลัง (ส.ค.-ก.ย.) ของช่วงฤดูมรสุม (มิ.ย.-ก.ย.) อินเดียจะได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16%

รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 อินเดียผลิตข้าว 104.8 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากขาดแคลนน้ำฝนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก (มิถุนายน - กันยายน 2557) ในพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลและพายุลูกเห็บในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งหากฤดูมรสุมในปีนี้มีปกติ ปริมาณผลผลิตข้าวของอินเดียจะลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้น ราคาข้าวโลกในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10-20% เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลต่อแนวโน้มการผลิตของประเทศในเอเชียหลายประเทศ เช่น อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) ได้รายงานว่ โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปี 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 มาจนถึงวันที่ 15 ก.ย. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 31.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 31.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแคว้นที่สามารถจัดหาข้าวได้มากที่สุดได้แก่ Punjab 7.786 ล้านตัน, Andhra Pradesh 3.572 ล้านตัน, Telangana 3.504 ล้านตัน, Odisha 3.487 ล้านตัน, และ Chhattisgarh 3.355 ล้านตัน เป็นต้น

องค์การอาหารแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายในการจัดหาข้าวตามโครงการของรัฐบาลในปีการตลาด 2015/16 (ต.ค.-ก.ย.) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ไว้ที่ 30 ล้านตัน ลดลง 2.4% จากในปีการตลาด 2014/15 ที่ตั้งเป้าไว้ 35.109 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่ 2 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 240,629 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับจำนวน 155,570 ตัน ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,686 ตัน ในเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมา

ในเดือน ส.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 30,525 ตัน (เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,015 ตัน ในเดือน ก.ค. และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,110 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 210,104 ตัน (เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 128,555 ตัน ในเดือน ก.ค. และเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับจำนวน 136,576 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรก (ก.ค.-ส.ค.) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 396,199 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 348,084 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค. 2558) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 206,600 ตัน ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับปริมาณ 206,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยนำเข้าจากไทยประมาณ 118,900 ตัน เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 9,500 ตัน ข้าวหอม 100,400 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 46.4%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 64,200 ตัน ลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 58,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 5,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 31.1%) จีนประมาณ 12,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 4,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%) กัมพูชาประมาณ 2,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.1%) สหรัฐอเมริกา 600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 3,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 8,522 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 7,340 ตัน จีนจำนวน 387 ตัน สหรัฐฯจำนวน 442 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ส.ค. 2558 ทั้งหมดรวม 12,700 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,600 ตัน

ที่มา [สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department](#)

## สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์

ชาวนาในสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้ดิน เพื่อต้องการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า ถ้าไม่ใช้ดิน และไม่ใช้น้ำที่ละมวกๆ จะปลูกข้าวได้สำเร็จหรือไม่ แต่ต้องเป็นการปลูกข้าวเพื่อนำมาขายในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย

สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการเอาชนะสภาพแวดล้อมที่แร้งแค้น พลิกทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้ และแม้ตอนนี้ สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์จะประสบความสำเร็จอย่างมากในภาคการเกษตรและการปลูกพืชในเรือนกระจก ทั้งที่ภูมิประเทศเป็นทะเลทราย แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนยิ่งทึ่ง คือชาวนาในประเทศนี้ทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ข้าวที่ทดลองปลูกจะไม่ได้ปลูกลงดิน แต่จะปลูกในน้ำที่มีส่วนผสมของปุ๋ยซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆ ที่พืชต้องการ การควบคุมน้ำต้องทำอย่างเข้มงวด ผลผลิตที่ได้ยิ่งมากกว่าวิธีการปลูกข้าวแบบเดิมๆ อีกด้วย ที่สำคัญการปลูกข้าวโดยไม่ใช้ดินแบบนี้ มีวิธีการปลูกที่ซับซ้อนน้อยกว่า และเสียเงินน้อยกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ชาวนาในสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ได้ใช้เทคนิคแบบนี้ ปลูกส้ม, องุ่น, สับปะรด และมะละกอมาแล้ว ซึ่งวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนี้ น่าจะเหมาะสมกับสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยทะเลทราย การใช้น้ำจึงต้องทำอย่างประหยัด และการปลูกข้าวในวิธีเดิมๆ จะใช้น้ำมาก จึงไม่เหมาะกับประเทศนี้

ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า ถ้านำข้าวไปปลูกบนดินในที่ที่เต็มไปด้วยน้ำ ข้าวสายพันธุ์นั้นก็เคยชินกับการปลูกในที่น้ำมาก ดังนั้น ถ้าหันมาปลูกข้าวโดยใช้น้ำให้น้อยลงได้จะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรทั่วโลก

ที่มา Spring News

